

Số: 22/BC-UBKT

Lai Châu, ngày 28 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Công tác tổ chức, cán bộ

1.1. Công tác tổ chức

Hiện nay, toàn tỉnh có 263 Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; Trong đó: 01 UBKT LĐLĐ tỉnh, 11 UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 251 UBKT Công đoàn cơ sở.

UBKT Công đoàn các cấp hầu hết đảm bảo chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp đều bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp và hướng dẫn của UBKT Công đoàn cấp trên; hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

1.2. Công tác Cán bộ

Tổng số Ủy viên UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn các cấp là 1.047 người; Trong đó: Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh là 09 ủy viên; Ủy viên UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở là: 31 ủy viên; Ủy viên UBKT Công đoàn cơ sở là: 1.007 ủy viên.

Về chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn: Đội ngũ cán bộ UBKT Công đoàn các cấp cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn; nhiệt tình trong công tác; có tinh thần trách nhiệm; am hiểu về pháp luật, tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra Công đoàn các cấp.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Năm 2023, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp thực hiện được 464 cuộc¹ kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; trong đó: Kiểm tra cùng cấp 410 cuộc, kiểm tra cấp dưới 54 cuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào Việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Lai

¹ UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra cấp dưới: 54 cuộc

Châu, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ; Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; Việc phát động các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; chấm điểm, đánh giá, xếp loại hoạt động CĐCS; Việc Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình số 02/CTr-BCH, ngày 20/7/2021 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 28/9/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Nghị quyết. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn các cấp cơ bản thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và NLĐ; kịp thời quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; tích cực tham gia với cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết. Kịp thời ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS được quan tâm đẩy mạnh.

Hạn chế: Công tác xây dựng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh ở một số CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của các Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số CĐCS vùng sâu, vùng xa, CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn chậm. Chế độ thông tin báo cáo ở một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu; việc ghi chép sổ Nghị quyết các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra ở một số đơn vị chưa đầy đủ nội dung theo đúng quy định.

2.2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn và xử lý kỷ luật

UBKT Công đoàn các cấp đã chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin để phát hiện kịp thời các tổ chức, Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết các quy định của Công đoàn. Trong năm 2023, không có biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn

Thực hiện quyết định 5581/QĐ- TLĐ, ngày 11/11/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 11/11 Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2022 theo đúng quy định (đạt 100% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao). Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp tiến hành kiểm tra: 616 cuộc².

Kết quả kiểm tra cho thấy Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp đã quan tâm chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn theo quy định của nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Việc giao thu, chi, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định. UBKT Công đoàn các cấp đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn; chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên; Các kiến nghị của UBKT đã được Công đoàn các cấp khắc phục, sửa chữa.

Hạn chế: Việc thực hiện quyết toán tài chính Công đoàn năm 2022 không đảm bảo thời gian theo quy định, việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tại các cấp Công đoàn có lúc, có việc chưa kịp thời.

4. Công tác giám sát.

Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị nội dung và chấp hành nghiêm túc 02 cuộc giám của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng Liên đoàn về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ

² UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở: 11/11 đơn vị kiểm tra tài chính đồng cấp; kiểm tra cấp dưới: 43 cuộc UBKT CĐCS kiểm tra tài chính đồng cấp: 604 cuộc, CĐCS DNNHN theo chỉ tiêu TLĐ giao 05.

mà nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra và Tổng Liên đoàn giao hàng năm và nhiệm kỳ 2018-2023; Sau giám sát, căn cứ Thông báo kết quả giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau giám sát trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

UBKT Công đoàn các cấp tổ chức giám sát 54 cuộc³, Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quyết định, quy định, quy chế của tổ chức Công đoàn; việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ Công đoàn.

Qua giám sát, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp đã lắng nghe, nắm bắt tình hình cơ sở và có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, yêu cầu tổ chức Công đoàn cấp dưới và cán bộ, đoàn viên Công đoàn được giám sát nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát để khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động.

5. Xử lý kỷ luật cán bộ, tổ chức Công đoàn vi phạm.

Thực hiện quyết định số 493/QĐ-TLĐ, ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn; quyết định số 1602/QĐ-TLĐ, ngày 15/9/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn; Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ, ngày 12/8/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn; Quyết định 3140-QĐ/TLĐ, ngày 30/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về phân cấp quản lý cán bộ trong hệ thống công đoàn và quản lý sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; 6 tháng đầu Năm 2023, các Cấp Công đoàn không có trường hợp cán bộ vi phạm phải xử lý kỷ luật.

6. Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp duy trì tốt việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. năm 2023, UBKT Công đoàn các cấp không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi đến tổ chức Công đoàn.

³ UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở giám sát tổ chức: 18 cuộc
UBKT CĐCS giám sát tổ chức: 34 cuộc, giám sát cán bộ công đoàn: 4 cuộc

7. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp căn cứ kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của Ban chấp hành Công đoàn cấp mình, đã chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn các cấp nhằm giúp cán bộ Công đoàn các cấp nắm được những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm.

UBKT Công đoàn các cấp đã chủ động trong việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành. Qua kiểm tra, giám sát; Ủy ban kiểm tra đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm Điều lệ; ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực; nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn các cấp.

2. Hạn chế, nguyên nhân.

Việc thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2023 còn chậm do Tổng Liên đoàn cập nhật sửa phần mềm kế toán Công đoàn nên việc thực hiện quyết toán tài chính Công đoàn năm 2022 chậm hơn so với quy định. 100% Ủy viên UBKT và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra công đoàn các cấp hoạt động kiêm nhiệm, việc dành thời gian cho công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo ở một số đơn vị có lúc chưa chính xác, kịp thời.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

UBKT Công đoàn các cấp đã chủ động trong việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành. Qua kiểm tra, giám sát; Ủy ban kiểm tra đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm Điều lệ; ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực; nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn các cấp.

2. Hạn chế, nguyên nhân

- Công tác kiểm tra, giám sát của một số CĐCS khu vực ngoài nhà nước có mặt còn hạn chế, chất lượng chưa cao

- Ủy viên UBKT và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra công đoàn ở các CĐCS khu vực ngoài nhà nước chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, nên việc dành thời gian cho hoạt động Công đoàn còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát Công đoàn.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

UBKT tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các nội dung: Việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Lai Châu, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ; Công tác chỉ đạo, hướng dẫn đại hội CĐCS, Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Việc phát động các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chương trình số 02/CTr-BCH, ngày 20/7/2021 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 28/9/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Nghị quyết. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn

UBKT Công đoàn các cấp chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin, phát hiện kịp thời các tổ chức Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp; nếu có vi phạm kịp thời kiến nghị giải quyết.

3. Kiểm tra Tài chính Công đoàn

Kiểm tra công tác thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn. Phối hợp, tổ chức kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức Công đoàn trong việc trích nộp kinh phí Công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn.

UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra tài chính đồng cấp, Chỉ đạo 11/11 Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra tài chính đồng cấp và tổ chức kiểm tra CĐCS trực thuộc theo Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình và báo cáo về LĐLĐ tỉnh.

4. Công tác giám sát

Hướng dẫn, chỉ đạo UBKT Công đoàn các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát năm 2024, nội dung giám sát tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ Công đoàn; phát huy quyền, trách nhiệm của đoàn viên trong kiểm tra, giám sát đối với hoạt động Công đoàn ở cơ sở.

5. Xử lý kỷ luật cán bộ, tổ chức công đoàn vi phạm

Căn cứ các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam; UBKT kịp thời tham mưu việc xem xét đề nghị xử lý kỷ luật hoặc xem xét xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của Công đoàn cấp mình đối với tập thể, cá nhân khi có vi phạm đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định.

6. Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc tiếp đoàn viên và người lao động đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Công đoàn; thực hiện chuyển đơn và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.

7. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

UBKT Công đoàn các cấp căn cứ kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp tục phối hợp với các ban LĐLĐ tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ủy viên UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn./.

Nơi nhận:

- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;
- UV BCH, UBKT LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, TP, CĐ ngành, CĐVC tỉnh;
- Lưu UBKT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM**



Vũ Văn Ánh



2. 1. 1. 1.